

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

**ứng cử đại biểu HĐND huyện Vạn Ninh, nhiệm kỳ 2021 – 2026
tại Đơn vị bầu cử số 2 (xã Vạn Phước và xã Vạn Thọ)**

- Kính thưa quý vị cử tri và nhân dân xã Vạn Phước và xã Vạn Thọ

- Kính thưa quý vị đại biểu

Tôi tên: Huỳnh Thị Ngọc Lợi

Sinh ngày 13/12/1982

Quê quán: Xã Hoài Châu Bắc, Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nơi thường trú tại Tổ dân phố số 11, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Hiện đang công tác tại: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vạn Ninh.

Năm 2005 sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi về công tác tại cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trải qua thời gian công tác tại Huyện ủy tôi được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt, được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị nhằm đáp ứng với yêu cầu việc và từ đó tôi dần trưởng thành hơn khi kinh qua các vị trí công tác được Đảng, Nhà nước phân công (thể hiện qua tiểu sử tóm tắt của tôi) và tôi cũng không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên.

Năm 2015, tôi tham gia BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) và tiếp tục tái cử BCH Đảng bộ huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, tôi được tổ chức phân công nhiệm vụ là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị huyện.

Là đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong thời gian là Đại biểu HĐND huyện tôi cũng đã làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong việc phản ánh trung thực, khách quan, chính xác những ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết kịp thời và nhiệm vụ của HĐND huyện.

Kính thưa bà con cử tri, thưa quý đại biểu!

Với nguyện vọng cá nhân, được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND huyện và được Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Vạn Ninh giới thiệu về ứng cử tại tổ bầu cử số 2 gồm 2 xã: Vạn Thọ và Vạn Phước.

Được về ứng cử đại biểu HĐND huyện tại địa bàn xã nhà đối với tôi không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn trước cô bác, anh chị cử tri, nhân dân trong xã và trong toàn huyện. Nếu được bà con cử tri tin tưởng, ủng hộ và tiếp tục tín nhiệm tôi làm đại biểu HĐND huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026, với cương vị là UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Là đại biểu HĐND, tôi luôn tôn trọng và gần gũi với nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử số 2 nơi tôi ứng cử. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu, lắng nghe và phản ánh trung thực, chính xác những ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị, chính đáng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; báo cáo với cử tri hoạt động của mình và của HĐND, về kết quả các kỳ họp HĐND huyện, trả lời đầy đủ những yêu cầu và kiến nghị của cử tri; tuyên truyền và phổ biến các nghị quyết Đảng và của HĐND. Đồng thời tiếp tục đóng góp ý kiến của ngành tuyên giáo và của bản thân về những vấn đề được dư luận quan tâm, cùng HĐND huyện thực hiện tốt chức năng giám sát, đề ra những quyết sách quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhất là thực hiện có hiệu quả 3 chương trình phát triển kinh tế của huyện Vạn Ninh, tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành về các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 3 chương trình kinh tế - xã hội trong điểm của tỉnh trên địa bàn huyện và chương trình phát triển khu Kinh tế Vân Phong; giữ vững ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện, phấn đấu xây huyện nhà trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra.

Riêng đối với địa bàn tôi ứng cử, qua nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong năm năm tới theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã đề ra, nếu được cử tri quan tâm, tin tưởng ủng hộ tôi là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc, để tìm hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân trong xã; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân quan tâm trên một số các vấn đề cụ thể như:

(1) Vấn đề vệ sinh môi trường, nhất là nước sạch: Theo dõi, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết nguồn nước sạch phục

vụ sinh hoạt cho nhân dân trong xã (Tôi được biết hiện nay trên địa bàn xã chỉ có hơn 20% số hộ dân được sử dụng nước sạch của Công ty cổ phần công trình Đô thị huyện và đây cũng là 1 trong những tiêu chí để xã nhà tiếp tục giữ vững chuẩn NTM trong thời gian tới).

(2) Đối với vấn đề hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất: Kiến nghị đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng (nhất là Ngân hàng chính sách, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện) có chính sách hỗ trợ lãi xuất vốn vay để người dân được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, để phát triển, mở rộng sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi mô hình làm ăn, kinh doanh.

(3) Đối với vấn đề xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm: Kiến nghị với các ngành chức năng có liên quan cần có các giải pháp, kế hoạch cụ thể để làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn 2 xã nói riêng, nhất là quảng bá thương hiệu Dừa xiêm “Tuần Lễ” đến với đông đảo nhân dân không chỉ trong huyện mà bằng nhiều hình thức và giải pháp cụ thể để thương hiệu này được vươn ra các tỉnh thành trong cả nước.

(4) Đối với vấn đề phát triển kinh tế: Quan tâm kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân địa phương gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, qua đó góp phần nâng cao thụ nhập, ổn định cuộc sống cho nhân dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐB xã đã đề ra.

(4) Xây dựng nông thôn mới: Kiến nghị các cơ quan, ban, ngành của huyện các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực để giúp các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện nói chung và 2 xã Vạn Phước, Vạn Thọ nói riêng tiếp tục giữ vững xã nông thôn mới, trong đó trọng tâm là thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo nghị quyết ĐHĐB xã đã đề ra, cùng với huyện Vạn Ninh đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2025.

2. Với tư cách là người đại biểu của dân, tôi luôn phấn đấu làm theo lời dạy của Bác Hồ “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Bản thân không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị, gần bó với nhân dân; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ quan liêu, hách dịch, những nhiễu, xa dân. Đồng thời tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả, để chính quyền thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

3. Để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của một UVBTV Huyện ủy và nghĩa vụ của công dân đối với cử tri và nhân dân trong huyện, nếu được bà con cử tri tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ tôi xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách

nhiệm cao nhất để không phụ lòng mong mỏi của cử tri; sẽ làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; theo dõi, phản ánh trung thực, khách quan nguyện vọng của cử tri cũng như đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Và trong khoảng thời gian hạn hẹp này không thể nói lên hết những ý tưởng, suy nghĩ, những mong muốn của mình để tiếp tục thể hiện khát vọng cống hiến của cá nhân nhiều hơn cho đơn vị tôi ứng cử nói riêng và huyện Vạn Ninh nói chung. Một lần nữa tôi xin bày tỏ sự tin tưởng, mong muốn, sự ủng hộ, quan tâm, hợp tác của bà con cử tri 2 xã Vạn Phước và Vạn Thọ để tôi tiếp tục được tái cử đại biểu HĐND huyện Vạn Ninh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu và bà con cử tri đã lắng nghe bản Chương trình hành động của tôi và rất mong muốn sẽ được gặp lại cử tri trên cương vị mới, cương vị là người đại biểu HĐND.

Cảm ơn cơ quan UBMTTQ Việt Nam xã và chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc rất ý nghĩa này.

Kính chúc quý bà con cử tri và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn./.